

ปีงบประมาณ 2554

โครงการ การประเมินผลการใช้ประโยชน์เครือข่ายอาสาสมัครพบนหลวง

หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.เอมอร อังสุรัตน์ สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ประเมินการใช้ประโยชน์เครือข่ายอาสาสมัครพบนหลวง และ 2) วิเคราะห์แนวทางการดำเนินงานรูปแบบเครือข่ายอาสาสมัครพบนหลวงที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพบนหลวงให้ช่วยเหลือได้ทันเวลา และครอบคลุมพื้นที่ร้องขอ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้จากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง มี 4 กลุ่ม คือ 1) อาสาสมัครพบนหลวงใน 3 ภูมิภาค คือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 143 คน 2) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเชิงนโยบาย 3) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพบนหลวงใน 5 ภูมิภาค ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน และ 4) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4 จังหวัดในภาคกลาง ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ แบบระดมความเห็น และแบบสอบถาม ส่วนสถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ และค่ามัธยฐานเลขคณิต

ผลการวิจัย พบว่า การใช้ประโยชน์เครือข่ายอาสาสมัครพบนหลวงระดับภูมิภาคอยู่ในเกณฑ์ดี มีการประกอบกิจกรรมเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3-5 ครั้งต่อปี ขณะที่ระดับส่วนกลางอยู่ในเกณฑ์วิกฤต รูปแบบเกษตรกรอาสาสมัครที่สามารถนำมาบูรณาการสำหรับการทำงานของอาสาสมัครพบนหลวงในอนาคต คือ หมอদিনอาสา และอาสาสมัครชลประทานของโครงการกระเสียว บัณฑิตสนับสนุนการทำงานอาสาสมัครพบนหลวง คือ โครงการพบนหลวงเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาสาสมัครพบนหลวงมีศักยภาพผู้นำ มีจิตสาธารณะ และทำงานเชิงรุก และเงื่อนไขขององค์กรสมัยใหม่ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

แนวทางการพัฒนาเชิงนโยบาย คือ 1) สร้างกลุ่มงานมารองรับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และ 2) เชื่อมโยงภายใต้การกำกับ เพื่อการขอสนับสนุนจากหน่วยงานหลักในภูมิภาค โดยเฉพาะเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส่วนแนวทางพัฒนาเชิงปฏิบัติงาน คือ 1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักพบนหลวงและการบินเกษตรอย่างเร่งด่วน ทั้งด้านความสามารถในการสื่อสาร และการประยุกต์ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครพบนหลวง โดยมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 2) สนับสนุนงบประมาณจัดหาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ของอาสาสมัครพบนหลวง 3) ประสานการสนับสนุนในรูปแบบของ MOU กับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และ 4) สร้างรูปแบบและระเบียบเพิ่มเติมสำหรับสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครพบนหลวง